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ชืÉอวิทยานิพนธ์  การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 

ผูเ้ขียน   นายสุไลมาน  อาแว 

สาขาวิชา   การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 

ปีการศึกษา   2554 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั Ê งนีÊ มีว ัตถุประสงคเ์พืÉอ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพืÉอ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี  
2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากร

ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 3) รวบรวมข้อเสนอแนะการปรับปรุงการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม  จังหวัดปัตตานี และ 4) เสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

บริหารเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

ปัตตานี กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Ê งนีÊ  คือ ผู ้ รับใบอนุญาต ผู ้อ ํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ศาสนา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 

จ ํานวน 224  คน และผู ้ เชีÉยวชาญกําหนดแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม จ ํานวน 12 คน โดยแบ่ง

การศึกษาออกเป็น 2 ขั Êนตอน ขั ÊนตอนทีÉ 1 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ และขั ÊนตอนทีÉ 2 เป็นการจัดสนทนา

กลุ่ม เครืÉองมือทีÉใช้เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพืÉอพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี และแบบบันทึกการ

ประชุมสนทนากลุ่ม สถิติทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าความถีÉ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบน

มาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และทดสอบรายคูต่ามวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัย พบว่า  

1. ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากร

ทั Ê ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (P) ด้านการดําเนินงานตามแผน (D) ด้านการ

ตรวจสอบประเมินผล (C) และด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข (A) โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี พบว่า ทีÉมีเพศและอายุการทํางาน
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ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนทีÉมีต ําแหน่งต่างกันมีส่วนร่วมไม่

แตกต่างกันเฉพาะในภาพรวมเท่านั Êน และทีÉมีวุฒิการศึกษาและปฏิบัติงานในโรงเรียนทีÉมีขนาด

ต่างกัน มีส่วนร่วมโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  

3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพืÉอพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากร ทั Ê ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (P) ควรเปิดโอกาสให้

บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมระดมสมองในการจัดทําแผนการดําเนินงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษาเพืÉอการวางแผนการดําเนินการให้มากกว่าทีÉ

เป็นอยู ่2) ด้านการดําเนินการตามแผน (D) ควรสร้างทีมงานทีÉมีคุณภาพแล้วก ําหนดแนวทางการ

ทํางานทีÉชัดเจน ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมและพัฒนาทีมงานร่วมกัน 3) ด้านการตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน (C) บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนืÉอง 4) ด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (A) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  

4. แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม จังหวัดปัตตานี มี 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (P) การมีส่วน

ร่วมด้านการดําเนินงานตามแผน (D) การมีส่วนร่วมด้านการตรวจสอบ (C) และการมีส่วนร่วมด้าน

การปรับปรุง (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (5)

Thesis Title Participation in Administrative Process for the Development of 

Educational Quality of Personnel in Islamic Private Schools, Pattani 

Province 

Author   Mr. Sulaiman Awae 

Major Program Islamic Educational Administration and Management 

Academic Year  2011 

 

Abstract 

 

This research aims 1) to study the level of participation in administrative process for 

the development of educational quality of personnel in Islamic private schools, Pattani province  

2) to compare the level of participation in the administrative process to develop the educational 

quality of personnel in Islamic private schools, Pattani province. 3) to collect the suggestions for 

the development of educational quality  for personnel in Islamic private schools, Pattani province.  

4) to provide guidance in the development of educational quality of personnel in Islamic private 

school, Pattani province. The samples of this research were a total 224 of the licensees, managers, 

heads of religious academic affairs and heads of academic affairs in the Islamic private schools, 

and 12 experts in determined the development of the participation. The study was divided into 2 

phases; the first phase: survey research, and the second phase: group discussions. The tools used 

in this research are questionnaires on participation in the administrative process for the 

development of educational quality for personnel in Islamic private schools, and a registration 

from group discussions. The statistics used to analyze the data consisted of the frequency, the 

percentage, arithmetic mean, standard deviation, T-value, F-value and the pair testing method of 

scheffe.  

The results showed that;  

1. The level of participation in administrative process for the development of 

educational quality of personnel in four areas; Plan, Do, Check and Action, were overall and 

specifically at the moderate level. 
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2. Comparison of participation in administrative process for the development of 

educational quality of personnel in Islamic private schools, Pattani province was found that 

samples of different gender and working period were overall and specifically not different in 

participation. But samples of different positions were only overall not different. Samples of 

different educational qualifications and work in different school sizes were overall and 

specifically different in the participation at statistically significant difference at the .05 level. 

3. Suggestions for development of participation in administrative process for the 

development of educational quality of personnel in four areas are; 1) Plan, personnel should allow 

people to participate in brain storming for the preparation of operational plans. The personnel 

should involved more and study the current state of education place for planning. 2) Do, 

personnel should have a quality team to set a clear guidelines of works, work in team and develop 

together. 3) Check, personnel should involved in supervision, monitoring and evaluation the 

performance continuously. And 4) Action, personnel should encourage to participate in the 

meeting, and offer guidelines for improvement. 

4. The guidelines for development of participation in administrative process for the 

development of educational quality of personnel in Islamic private schools, Pattani province have 

4 areas; Plan, Do, Check and Action. 
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الأهلية  المدارس في لعاملينطوير الجودة التربوية للت الإدارة عملية المشاركة في  موضوع البحث
  .فطاني في ولاية يةالإسلام

  وياسليمان ع      الباحث
  تدبيرهاة الإسلامية و ويالإدارة الترب    التخصص

  هجرية ١٤٣٢      ام الجامعيالع
  

  مستخلص البحث
 

طوير الجودة التربوية لت الإدارة عملية مستوى المشاركة في دراسة )١ إلى البحث هذا يهدف   
 الإدارة عملية مستوى المشاركة في قارنةم )٢ .فطاني في ولاية يةالإسلامالأهلية  المدارس في لعاملينل
طوير لتجمع المقترحات  )٣. فطاني في ولاية يةالإسلامالأهلية  المدارس في لعاملينطوير الجودة التربوية للت

 فيهات التوجي تقديم )٤. فطاني في ولاية يةالإسلامالأهلية  المدارس في لعاملينالجودة التربوية ل
 فراد العينةأ ومجموع. فطاني في ولاية يةالإسلامالأهلية  المدارس في لعاملينالجودة التربوية ل تطوير

للشؤون  رؤساءللشؤون العلمية الدينية، وال رؤساءوالن و دير المرخصون، والم مه هذا البحث في ستخدمةالم
المشاركة من  تطوير المحددة في والطرق شخصا، ٢٢٤ عددهم يةالإسلامالأهلية  المدارس في الأكادمية

 والخطوةية، المسح ثالبحو : الأولى الخطوةين؛ الخطوت إلى الدراسة وقسمت. اشخص ١٢عددهم   الخبراء
 المشاركة في حول اتستبيانالبحث الا هذا في المستخدمة تالأداو  .اتاĐموع مناقشة : الثانية
، تسجيل ية، واستمارة الإسلامالأهلية  المدارس في لعاملينطوير الجودة التربوية للت الإدارة عملية

 المتوسطو  المئوية، النسبةالتردد، و  قيمة  من تكونت المستخدمة الإحصاءاتو . عيةو ماĐ المناقشاتو 
 .الثنائي وفق نظرية شيفي ، وقيمة تي، وقيمة ايف، والاختبارالمعياري والانحراف، الحسابي

  هذا البحث ما يلي؛من النتائج المستفادة و    
الأهلية  المدارس في لعاملينطوير الجودة التربوية للت الإدارة عملية مستوى المشاركة في. ١

في تخطيط العمل، والتنفيذ حسب التخطيط، والمتابعة والتقويم، والتطوير  ،اĐالات الأربعفي  يةالإسلام
  .المتوسط ستوىبشكل عام وبخصوص على اĐالات الأربع في الم

الأهلية  المدارس في لعاملينطوير الجودة التربوية للت الإدارة عملية في بين المشاركة قارنةالم. ٢
وسنوات العمل مشاركتهم بشكل عام  الجنسين بين مختلفا يكون أنة فطاني نجدها في ولاي يةالإسلام

وأما من في مناصب مختلفة فمشاركتهم لا . العرض هذا في وبخصوص على اĐالات الأربع لا تختلف
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فمشاركتهم بشكل عام  مختلفة أحجام ذات المدارس في والعملوأما من عندهم مؤهلات علمية . تختلف
  . ٠٥ مستوى عند إحصائية دلالة ذاتى اĐالات الأربع تختلف وبخصوص عل

طوير الجودة التربوية في اĐالات الأربع؛ كما لت الإدارة عملية المقترحات لتطوير المشاركة في .٣
ُ ينتغي أن تُتيح   (P)ينفيذالت التخطيطمجال  )١ :يلي  الذهنيالإبداء  في للمشاركة للموظفينا رصف

 من، ومشكلات المدرسة الحالي الوضع دراسة في ةالمشاركإيتاح لهم و  .تنفيذيةال الخطط لإعداد
 تشكيل ينبغيف  (D)ومجال التنفيذ حسب التخطيط )٢ .عليه هو مما أكثر  لعمليا التخطيط أجل
  (C)ومجال المتابعة والتقويم )۳ .معا، وتنفيذه جماعةً، وتطويره وضوح، وتحديد عمله بالجودة ذي فريق

ومجال ) ٤ .ينمستمر ه تقييم، و الأداء على الإشراففي المتابعة و  واشاركي أن لموظفينلجميع  ينبغيف
  .طويرللت توجيهية مبادئ جتماع وتقديمالا في المشاركة علىوظفين الم تشجيع ينبغيف (A)التطوير 

فطاني في ولاية  يةالإسلامالأهلية  المدارس في الموظفين شاركةلتطوير م توجيهيةال بادئالم. ٤
مجالاēا أربع؛ المشاركة في مجال تخطيط العمل، والمشاركة في مجال التنفيذ حسب التخطيط، والمشاركة في 

  .مجال المتابعة والتقويم، والمشاركة في مجال التطوير
 


